



**แถลงข่าวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ**  
**เรื่อง เหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ กรณีมีการปะทะกันระหว่าง**  
**เจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมในนามแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ**  
**บริเวณสี่เสาเทเวศร์**

---

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมในนามแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ บริเวณสี่เสาเทเวศร์ ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก โดยมีการกล่าวอ้างว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหาร ได้พยายามเข้าจับกุมผู้เข้าร่วมชุมนุม และได้มีการยู่ยุดและกระทบกระทั่งกันจนมีการใช้กำลัง และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย แต่ในขณะเดียวกันก็ปรากฏข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวทางสื่อมวลชนว่า กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการใช้ความรุนแรงและทำร้ายเจ้าหน้าที่

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาเห็นว่า เรื่องดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนในวงกว้าง และมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ ซึ่งเป็นอำนาจตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงได้มีคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยมี นายวสันต์ พานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ นายทองใบ ทองเปาด์ และนางสุนี ไชยรส เป็นรองประธานกรรมการ นายชเนศ อาภรณ์สุวรรณ นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ นางสาวกฤตยา อาชวนิจกุล และนางฉันทนา บรรพศิริโชติ หัวหน้า เป็นอนุกรรมการ

ในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำหนดแนวทางให้คณะอนุกรรมการชุดนี้ทำการตรวจสอบและศึกษาถึงความเป็นมา รวมทั้งพฤติการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนในการที่จะพิจารณาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นอีก ซึ่งขณะนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบ รวบรวมรายละเอียดข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสามารถรวบรวมข้อเท็จจริงได้อย่างครบถ้วน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริงต่อทุกฝ่าย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงใคร่ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลหลักฐานใดๆ อาทิ ภาพถ่าย วีดิโอ ซีดี เป็นต้น ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ รวมทั้งเหตุการณ์ต่อเนื่องจนถึงการจับกุมแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุม ขอให้ส่งหลักฐานดังกล่าวให้แก่คณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ได้ที่ฝ่ายเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
๔๒๒ ถนนพญาไท (ใกล้สะพานหัวช้าง) เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ หมายเลขโทรศัพท์  
๐ ๒๒๑๙ ๒๙๘๐ ต่อ ๔๐๓๑, ๔๐๓๒ โทรสาร ๐ ๒๒๑๙ ๒๙๘๐ ต่อ ๔๐๓๑ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ  
ตรวจสอบของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐